



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๕-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที ๗ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า ๖ มูลค่าข่าว ๔๔๐,๒๔๔.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ครบรอบ 40 ปี พัฒนาหลักสูตรตอบสนองความต้องการ สร้างผู้นำสู่สังคมไทย ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง องค์ความรู้ เน้นการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์จริง ลงพื้นที่จริง มีทักษะที่นำไปทำงานได้จริง

รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มศว เล่าว่า บัณฑิตวิทยาลัย มศว เติบโตมาพร้อมในการพัฒนาคณาจารย์ บุคลากร ให้มีศักยภาพทุกด้าน โดยน้อมนำพระราชดำริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตอนหนึ่งในการบรรยายเรื่อง “อดีตเพื่ออนาคตการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศไทย” ในโอกาสครบรอบ 40 ปี บัณฑิตวิทยาลัย มศว ความว่า



การพัฒนาเด็ก นักเรียน นักศึกษา บุคลากรที่สำคัญของประเทศไทย” ตลอด 40 ปี บัณฑิตวิทยาลัย มศว พัฒนาการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่อง ทุกหลักสูตรมีจุดเด่นในเรื่องของการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ไปด้วยกัน เป็นหลักสูตรพหุศาสตร์ ที่เกิดจากอาจารย์หลากหลายคณะของมหาวิทยาลัยมาร่วมกันจัดการเรียนการสอน เพราะการเรียนรู้ในปัจจุบันรวมถึงอนาคต ต้องเน้นความหลากหลาย บูรณาการทุกศาสตร์

“ทุก 5 ปี บัณฑิตวิทยาลัย มศว จะปรับหลักสูตร และระหว่างปีการศึกษาได้พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

‘40ปี มัณฑิตวิทยาลัย มศว’ เติบโตมาสร้างผู้นำสู่สังคม

“การทำงานแบบอัตโนมัติ ทำให้โอกาสที่จะรับคนงานน้อยลง เพราะเราใช้หุ่นยนต์แทนได้ ในงานที่ต้องทำซ้ำๆ คนทำเขาเบื่อ เขาเรียกว่า งานสายพาน production line แล้วก็งานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต่อมา มีระบบคอมพิวเตอร์ที่ว่าจะทำอะไรให้เหมาะสมกับตัวลูกค้า หรือความพอใจของลูกค้า แม้ว่าประเทศเราจะทันสมัยแค่ไหน ก็ต้องมีคนที่ทำงานใช้แรงงานอยู่ดี ยังไปไม่ถึงไหน ไม่รอดจะใช้เครื่องอย่างเดียว ยังไม่มี ความรู้พื้นฐาน เพราะว่าถ้าคนคนงานมากแล้ว บ้านเมืองก็อยู่ไม่ได้ เพราะฉะนั้น ผู้บริหาร ผู้ที่วางนโยบาย ต้องคิดเรื่องพวกนี้ โรงงานแบบเก่าที่ใช้คนก็ยังคงต้องมี เรื่องที่สำคัญ และอยากจะทำเสมอคือ เรื่องอาชีวอนามัย ความปลอดภัยในสถานที่ประกอบการ ปลอดภัยทั้งทางด้านคน ไม่ใช่มีเครื่องจักรมาตัดแขนตัดขา ซึ่งเขาก็

บอกว่า การที่ถูกตัดแขนตัดขาเป็นเพราะว่าคนต้องการทำงานเกินกะเดียว ทำ 2-3 กะ เพราะฉะนั้น จะว่าง ไม่มีแรง ยืนมือผิดทางก็ถูกตัด แต่ต้องมีวิธีการที่จะป้องกันได้ หรือเคมีที่อันตราย หรือทางชีวะก็คือ มีเชื้อโรคต่างๆ ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องใส่ใจ”

รศ.ดร.สมชาย กล่าวว่า พระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นแนวทางนำมาปรับใช้ในการบริหารงาน จัดการเรียนการสอน ที่นักศึกษาไม่ใช่เก่งเฉพาะความรู้ทางด้านวิชาการ แต่เป็นส่วนหนึ่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และใช้ชีวิตบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง โดยเริ่มแรกมีการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนในเรื่องการพัฒนา นักการศึกษา เพื่อนำไปสู่



ของสังคม และความต้องการของสถานประกอบการ โดยการประเมินและทบทวนหลักสูตร คำนึงถึงผู้เรียนและผู้สอน ที่ผสมผสานกรอบความคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อาทิ มีทักษะชีวิตและการทดสอบ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี แต่ยังคงวิชาแกนหลักไว้ เป็นต้น”

รศ.ดร.สมชาย กล่าวต่อว่า หลักสูตรจะเปลี่ยนไปตามสภาพสังคม ต้องผลิตหลักสูตร



ตามแนวโน้มของโลก และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ทุกหลักสูตรจะผ่านการสำรวจความต้องการของสังคม รวมถึงเชิญผู้เชี่ยวชาญแต่ละศาสตร์มาวิพากษ์หลักสูตร และผ่านความเห็นจากคณะกรรมการต่างๆ เช่น หลักสูตรสาขาการวิจัยและพัฒนา ผลิตนักการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิตที่ทันสมัย สามารถเป็นผู้นำในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ ซึ่งการเรียนการสอนไม่ใช่เฉพาะด้านศึกษาศาสตร์เท่านั้น แต่นำเรื่องวิจัยไปพัฒนาหลักสูตรได้ทุกเรื่อง เช่น หลักสูตรพหุวัฒนธรรม หรือ หลักสูตรสาขาพัฒนาศึกษาศาสตร์ เป็นการนำองค์ความรู้ที่บูรณาการศาสตร์ต่างๆ มาพัฒนาสังคมและประเทศ หลักสูตรสาขาจิตวิทยาประยุกต์ เน้นศาสตร์จิตวิทยา เข้าไปบูรณาการในแขนงต่างๆ เช่น การให้คำปรึกษา จิตวิทยาองค์กร และเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้วย ไม่ใช่มาเรียนในห้องเรียนแล้วจบ

ทั้ง 3 หลักสูตรเน้นการวิจัย และการบริการวิชาการจากสังคมเป็นฐานการเรียนรู้ การเรียนการสอนเป็นวิชาแกนที่สามารถไปบูรณาการในทุกศาสตร์ได้ ทำให้คนที่จบจากหลักสูตร

สามารถไปทำงานได้ในหลาย ๆ บริบท เพราะการมาเรียนที่บัณฑิตวิทยาลัย มศว เป็นการสร้างคนที่มีศักยภาพในการบูรณาการหลายเรื่องมาช่วยพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงระบบการรับสมัครเอกสารต่างๆ สถานที่ อุปกรณ์ เพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ ให้นิสิตสามารถศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

“อยากฝากถึงนิสิต นักศึกษา ก่อนจะตัดสินใจเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากจะถามตัวเองว่า เรียนแล้วไปทำอะไร ขอให้เลือกสถาบันอุดมศึกษาที่มีรากฐานที่เก่าแก่ มีความพร้อมของคณาจารย์ ผู้สอน และระบบต่างๆ ที่เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของเราเองด้วย”

บัณฑิตวิทยาลัย มศว จัดการศึกษาครอบคลุมศาสตร์หลายแขนงในระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบไปด้วยสาขาวิชาที่มีมิติ หลากหลาย เพื่อตอบสนองเป้าหมายการศึกษาของนิสิต ผู้สนใจศึกษาต่อในระดับสูง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร.0-2258-4119, 0-2649-5000 ต่อ 5644, 5646, 5730 หรือ <http://grad.swu.ac.th>